
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖5 
วันอังคารที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖5 เวลา ๐๙.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ชั้น ๓ 
--------------------- 

ผู้มาประชุม 

 1. นายพัฒนา คงฆะรัตน ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
 2. นายบุญเล็ง สมศร ี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 3. นายกฤษดา พรมพิงค ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 4. นางสาวอ าไพ แก้วธิ    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 5. นายณรงค ์ เขื่อนค า      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 6. นางจนัทร์ทา สังข์ศริ ิ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 7. นายบุญเกดิ รัตนงั    สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 8. นางอารีย ์ สุนะ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 9. นายนิกร มหายศ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 10. นายสุรเดช หน่อค า   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 
 11. นายแสวง จันทวงค ์ เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

ผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายจรัล บุญเรอืนยา   รองประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพรา้ว 
 2.  พันโททองค า กอยากลาง   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายนคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรตี าบลเวียงพร้าว 
 2. นางพรพิมล สิริเจริญพร รองนายกเทศมนตรตี าบลเวยีงพร้าว 
 3. นายจีรพงษ ์ สุธัมมา รองนายกเทศมนตรตี าบลเวยีงพร้าว 
 4. นางดรุณ ี           เชนเจริญ เลขานกุารนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 
 5. 

6. 
นายดวงจนัทร ์
นายทศพล 

แก้วตา 
อะทาโส 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเวียงพรา้ว 
รองปลดัเทศบาล 

 7. นางพวงพยอม เทพกัญญา ผู้อ านวยการกองคลงั 
 8. นายเกรียงไกร ปิมแปง ผู้อ านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
 9. สิบเอกจีรเวศน์     หล้าปาวงศ ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 
 10. นางสาวพัชรนิทร ์ บุญเรอืนยา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

/เริ่มประชุมเวลา 9.00 น... 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.00  น.   
                                                       หัวข้อประชุม 
       เมื ่อพร้อมแล้วเลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  
เข้าประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจ านวน 12 คน มาประชุม ๑0 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  
นายพัฒนา คงฆะร ัตน ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลเว ียงพร ้าว  จ ุดธ ูป เท ียนบ ูชาพระร ัตนตร ัย  
พร้อมกล่าวน าสวดมนต์และได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน กระผมขอแจ้งในที่ประชุมได้รับทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารส าคัญของเทศบาลต าบลเวียงพร้าวให้ได้รับทราบดังนี้ครับ 
-แจ้งเรื่องที่ 1 ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 
ในครั้งนี้  มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้ท าหนังสือ 
ขออนุญาตลา ไม่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้ จ า น วน  2  ท่ าน 
ประกอบด้วย 
1. นายจรัล บุญเรือนยา สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอลากิจ 

2. พันโททองค า กอยากลาง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ขอลาป่วย 

ที่ประชมุ -รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-แจ้งเรื่องที่ 2 ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  
ได้รับหนังสืออ าเภอพร้าว  ที่ ชม 0023.16/4186 ลงวันที่ 
14 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่  3) พ.ศ.2565 
ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ ่นว ่าร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื ่อเสนอข้อญัตติท้องถิ ่นและการปฏิบัติหน้าที่
ขอ งสภาท ้อ งถิ ่น ในป ัจจ ุบ ัน  และ ได ้ส ่ง ไปประกาศในราช     
กิจจานุเบกษาแล้ว จะมีผลใช้บังคับตามกฎหมายตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปนั ้น  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น
( ฉ บ ับ ที ่ 3 )  พ . ศ . 2 5 6 5  ด ัง ก ล ่า ว ส ร ุป ส า ร ะ ส า ค ัญ ค ือ 
1 . ก า ห น ด ว ิธ ีก า ร เ ล ือ ก ป ร ะ ธ า น ส ภ า ท ้อ ง ถิ ่น ใ ห ้ช ัด เ จ น  
(ข้อ3) 2.ก าหนดการพ้นจากต าแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ ่น 
(ข้อ4)  3.ก าหนดการประชุมผ่านสื ่ออิเล ็กทรอนิกส์ (ข้อ7)  
4.ก าหนดกรณีประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (ข้อ9)  
5.ก าหนดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น (ข้อ12)  
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นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

6 . ก า ห นด กา ร ถ ่า ยท อดก า รป ระช ุม ส ภ า ท ้อ ง ถิ ่น ผ ่า น สื ่อ
อิเล็กทรอนิกส์(ข้อ13) ระเบียบดังกล่าวมีความส าคัญในการ
ประชุมสภาท้องถิ ่น จึงเรียนสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง
พร้าว ทุกท่านได้อ่านและศึกษาเกี่ยวกับระเบียบดังกล่าวครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-แจ้งเรื่องที่  3 เรียนท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่านและคณะผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
กระผมขอแจ้งในที่ประชุมให้ได้รับทราบเกี่ยวกับการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 
ของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นแล้ว เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2566 -2570 
แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 ต่อไปครับ 
จึงเรียนให้กับสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวทุกท่านได้
รับทราบครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-แจ้งเรื่องที่ 4 ตามท่ีสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ (ส านักงานเทศบาล
ต าบลหางดง)ที่ ส.ท.ภ.น.ว95/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 
เรื่องขอมอบเลื่อยยนต์ให้กับเทศบาลต าบลเวียงพร้ าวจ านวน           
1 เครื่อง เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ประกอบกับสันนิบาต
เทศบาลจังหวัดเชียงใหม่(ส านักงานเทศบาลต าบลหนองป่าครั่ง) ได้
หารือแนวทางเกี่ยวกับการครอบครองและขอใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่
ยนต์ได้สอบถามแนวทางจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อมจั งหวั ด เชี ย ง ใหม่  โ ดย ได้ รั บหนั งสื อส านั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจั งหวัด เชียงใหม่  ที่ ชม 
0014.3/3939 ลงวันที่7กรกฎาคม 2564 ทราบว่าการได้มาซึ่ง
เลื่อยยนต์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายในกรณีที่สมาชิก
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบเลื่อยโซ่ยนต์จาก
สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือแต่ไม่มีหลักฐานใบอนุญาตให้มีเลื่อยยนต์ 
(ลช.3) ควรด าเนินการส่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ดังกล่าวกลับคืนให้สันนิบาต
ภาคเหนือ(ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง) เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบของสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และ
ทางเทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้ส่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ ให้กับสันนิบาต
เทศบาลภาคเหนือ (ส านักงานเทศบาลต าบลหางดง) 
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นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามหนังสือที่ชม 53801/685 ลงวันที่19กรกฎาคม 2564 
เรื่องขอส่งคืนเลื่อยโซ่ยนต์ จ านวน 1 เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สินจะท าการจ าหน่ายครุภัณฑ์ออกจาก
ทะเบียนครุภัณฑ์ต่อไปครับ  จึ งแจ้งให้กับสภาเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าวได้รับทราบครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-แจ้งเรื่องที่ 5 ด้วยกองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ได้แจ้งให้กับสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้รับทราบถึงการรับมอบครุภัณฑ์ ไว้เป็น
ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ในการน าไปใช้
ประโยชน์ภายในองค์ กรและเ พ่ือเป็นการบริการประชาชน 
จ านวน 3 รายการ ดังนี้ครับ  
  (1) รถจักรยานยนต์ Honda Wave110i หมายเลขทะเบียน 
2 กภ 7397 เชียงใหม่ จ านวน 1 คัน ราคา 41,000 บาท 
(สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  (2) พ่วงข้างมอเตอร์ไซค์  จ านวน 1 คัน ราคา 10,400 บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)โดยทั้งรายการที่ 1 และรายการที่ 2 
ได้รับมอบจากโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัด
แยกขยะที่ต้ นทาง  ชุดที่  3  มอบให้กับงานกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้รวบรวมขยะอินทรีย์ในชุมชนที่มีถนนคับแคบ 
และใช้ประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป 
  (3) เครื่องแยกน้ าสะอาด จ านวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ PSI รุ่น Water 
Purifer ราคา 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้รับมอบจาก
ร้านพร้าวเกษตรยนต์ โดยนายฐิติศักดิ์ เขื่อนค า จึงแจ้งให้กับสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้รับทราบครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
สม ัยสาม ัญ  สม ัยที ่ 3  ค รั ้งที ่ 2  ป ระจ า ป ี พ . ศ .  2565 
เม่ือวันอังคารที่ 30เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕65 

นายพัฒนา  คงฆะรตัน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

-เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 30 เดือนสิงหาคม 2565 เรียนเชิญประธานคณะกรรมการ 
ตรวจรายงานการประชุม ได้ชี้แจงรายละเอียดในการตรวจรายงาน
การประชุมในครั้งนี้ครับ 

นายบุญเล็ง สมศรี 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

-เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว คณะกรรมการ



 

 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3       
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นายบุญเล็ง สมศรี 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานฯ 

ครั้ งที่  2 ประจ าปี  พ.ศ.๒๕65ในการประชุม เมื่ อวันอังคาร 
ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕65 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีข้อความ
ถูกต้อง ครบถ้วน มีมติเห็นควรให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด จะขอแก้ไขรายงานการประชุมหรือไม่ 
หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัย
สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 ในการประชุมเมื่อวัน
อังคารที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕65 ขอมติด้วยครับ 

ที่ประชุม - รับรอง         9  เสียง   
  ไม่รับรอง      –   เสียง   
  งดออกเสียง    ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่องกระทู้ถาม  

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  
 5.1 เรื่อง พิจารณาญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 

เวียงพร้าว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน 2 คน 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ จ านวน 2 คน เชิญท่านนายกได้ชี้แจง
รายละเอียด เชิญครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ขอเสนอญัตติดังนี้ครับ ด้วยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเสนอญัตติการคัดเลือกตัวแทน
สมาชิ กสภา เทศบาลต าบล เวี ย งพ ร้ า ว  จ านวน  2  คน เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วยหลักการและเหตุผล
ดังนี้ครับ 
หลักการ 
         โดยเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพ่ือสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
18 (4) (8) (9) และมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ประกอบมติการประชุมคณะกรรมการ  
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
 เหตุผล 

        เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ 247/2561 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 วาระด ารงต าแหน่ง 4 ปี ซึ่งท าให้
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเวียงพร้าว
เ ดิ ม ห ม ด ว า ร ะ ก า ร ด า ร ง ต า แ ห น่ ง ใ น เ ดื อ น ธั น ว า ค ม นี้ 
และตามประกาศของส านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานและบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ.2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นที่ สภาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นมอบหมาย 
จ านวน 2 คน เป็นกรรมการต่อไป เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ 
เป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงพร้าว จึงขอเสนอ
ญัตติขอคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาฯ ต่อสภาเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว ได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
กองทุนฯต่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้บริหารเสนอญัตติ ขอให้สภาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุ ขภาพในระดับท้ องถิ่ น จ านวน  2  ท่ านนั้ น  ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น         
พ.ศ.2547 รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 107 การเลือก
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิก
สภาท้องถิ่นและต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน 
โดยวิธีการเลือกตามข้อ 12 มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือ เลือกที่ละคน
จนกว่าจะครบจ านวนที่พึงมี ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอ
ชื่อกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ต่อไป  

นายณรงค์ เขื่อนค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร      
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายณรงค์ เขื่อนค า สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมขอเสนอชื่อ นางอารีย์ สุนะ 
เป็นกรรมการคนที่ 1 ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

ที่ประชุม มีผู้รับรองดังนี้ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นางจันทร์ทา สังข์ศิริ 



 

 
ผู้รับรองคนที่ 2.  นายนิกร  มหายศ 
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้เหมาะสมเป็นกรรมการกองทุนคนที่ 1 
หรือไม่ หากไม่มีขอแจ้งที่ประชุมทราบ กรรมการกองทุนคนที่ 1          
คือ นางอารีย์  สุนะ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ต่อไปเป็นการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว คนที่ 2 เชิญที่ประชุมพิจารณา 

นายสุรเดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านครับ กระผมนายสุรเดช หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว กระผมขอเสนอชื่อ นางอ าไพ แก้วธิ เป็นกรรมการคนที่ 2 
ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอผู้รับรอง 2 ท่านครับ  

ที่ประชุม มีผู้รับรองดังนี้ 
ผู้รับรองคนที่ 1. นายกฤษดา พรมพิงค์ 
ผู้รับรองคนที่ 2.  นายบุญเล็ง  สมศรี 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อผู้เหมาะสม เป็นกรรมการกองทุนคนที่ 2 
หรือไม่  หากไม่มีขอที่ประชุมทราบกรรมการกองทุนคนที่  2             
คือ นางอ าไพ  แก้วธิ  

ที่ประชุม รับทราบ 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอสรุปการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

1. นางอารีย์ สุนะ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นางอ าไพ แก้วธิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 5.2 เรื่อง พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาในการต่อสัญญา

เช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์(ATM,0ADM,0RCM, 
3IN1, Passbook Update) และขอใช้พ้ืนที่ต่อเนื่องของส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ ผู้ บ ริ ห าร ได้ เสนอญัตติ ข อคว าม เห ็น ชอบต ่อสภ า ใน             
การต่อส ัญญาเช ่าสถานที ่ต ิดตั ้ง เครื ่องบร ิการอ ิเล ็กทรอนิกส์
(ATM,0ADM,0RCM, 3IN1, Passbook Update) และขอใช้
พื ้นที ่ต ่อเนื ่องของส านักงานเทศบาลต าบลเว ียงพร้าว  ขอเชิญ
ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดต่อสภาด้วยครับ เชิญครับ 
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร  ปัญญาทิพย์
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อ
สภาในการต่อสัญญาเช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องบริการอิ เล็กทรอนิกส์
(ATM,ADM,RCM,3IN1 ,Passbook Update) และขอใช้พื้นที่
ต่อเนื่องของส านักงานเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

หลักการ  
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์
ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 6 
การให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ด าเนินการโดยวิธีประมูล และวรรคสอง การใช้เช่าตามวรรคหนึ่ง ถ้ามี
ความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ผู้บริหารท้องถิ่ น
เสนอสภาท้องถิ่น ให้ความเห็นชอบด าเนินการเป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้อง
ด าเนินการประมูลก็ได้ ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายและตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 หมวด 2 ข้อ 19 การต่อ
อายุสัญญาการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(1) มีก าหนดไม่เกินสามปี ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ (2) 
มีก าหนดเกินสามปีให้สภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติ 

 เหตุผล 
       การเช่าสถานที่บางส่วนในบริเวณด้านหน้าที่ท าการส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว  หมู่ที่  4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ จะหมดอายุสัญญา ในวันที่ 3 มกราคม 2566 
(สัญญาเดิมมีอายุ 3 ปี เริ่มวันที่ 4 มกราคม 2563 – 3 มกราคม 
2566) จัดเก็บค่าเช่าในอัตราปีละ 36,000 บาท (สามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน)ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหา
ผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543  

 หมวด 2 ข้อ 6 การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ให้ด าเนินการโดยวิธีประมูล และวรรคสองการให้เช่า
ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีความจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบด าเนินการ 
เป็นอย่างอ่ืนโดยไม่ต้องด าเนินการประมูลก็ได้  เพ่ือให้การปฏิบัติ
ราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
จึงขอเสนอญัตติการต่อสัญญาการเช่าสถานที่ ต่อสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าวได้เสนอญัตติดังกล่าว 
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนครับ ทางคณะผู้บริหาร 
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น เพ่ือขอความเห็นชอบญัตติการเช่าสถานที่
บางส่วนในบริเวณด้านหน้าที่ท าการส านักงานเทศบาลต าบลเวียง
พร้าว มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ท่านใดมีข้อซักถามอ่ืน
ใดหรือไม่ครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

หากไม่มีข้อสอบถามอ่ืนใด กระผมขอมติเห็นชอบในการต่อสัญญา
เช่าสถานที่ติดตั้งเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์(ATM,0ADM,0RCM, 
3IN1, Passbook Update) และขอใช้พ้ืนที่ต่อเนื่องของส านักงาน
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ขอมติครับ 

ที่ประชุม - เห็นชอบ         9  เสียง   
  ไม่เห็นชอบ      –   เสียง   
  งดออกเสียง      ๑  เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 5.3 เรื่อง พิจารณาญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ 
รายการที่ 1  
      5.3.1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว บริเวณสุสานต าบลเวียง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,791,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ด
แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ า        
ปี 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุ
เผาศพเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บริเวณสุสานต าบลเวียง หมู่ที่ 4 
ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ1,791,000.- 
บาท (หนึ่งล้านเจ็กแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบามถ้วน) ขอเชิญผู้บริหาร
ชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันนางพรพิมล สิริเจริญพร รอง
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าวขออนุญาตชี้แจงการขอเสนอญัตติโอน
งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
บริเวณสุสานต าบลเวียง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ งบประมาณ 1,791,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้า
หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ด้วยหลักการและเหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
        ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 



 

 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เหตุผล 
         เทศบาลต าบลเวียงพร้าวในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งมีภารกิจหน้าที่หลายประการทั้งด้านการบริการประชาชน การแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ เนื่องจากเตาเผาศพเดิมของเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวช ารุด ไม่สามารถซ่อมแซม ซ่อมบ ารุงได้ และเตาเผา
ดังกล่าวก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ เพ่ือเป็นการบริการประชาชนและได้
ส ารวจงบประมาณแล้ว ปรากฏว่าสามารถโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่าย
และจัดหาครุภัณฑ์ได้  จึงขอตั้ งจ่ายรายการใหม่ หมวดครุภัณฑ์ 
ด้านอ่ืน ๆ จ านวน 1 รายการ ดังนี้ 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์ด้านอ่ืนๆ เตาเผาศพลดมลพิษ (เตาเผาศพลดมลพิษรุ่DI2019 
เป็นเตาเผาชนิดสองห้องเผา) จ านวน 1 เตา/เตาละ 1,740,000.-บาท 
(หนึ่ งล้ านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)  ในส่วนงานโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานโสสานกรรม
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวเป็นจ านวนเงิน 51,000 บาท (ห้าหมื่น
หนึ่งพันบาทถ้วน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
โดยโอนลดงบประมาณจาก 
 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ต้ังไว้ 5,500,000.-บาท ขอโอนลด 1,740,000.-บาทคงเหลือ
งบประมาณ 3,760,000.-บาท              

          เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว จึงขอเสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณ 
ตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ 
สมาชิกสภาท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญครับหากไม่มี
ท่านใดสอบถาม กระผมขอมติที่ประชุมญัตติขอโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมเมรุเผาศพเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บริเวณสุสาน
ต าบลเวียง หมู่ที่  4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 1,791,000.- โดยใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 จ านวน 1,740,000 
บาท ขอมติครับ  
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ที่ประชุม - อนุมัติ            9   เสียง   

  ไม่อนุมัติ          -   เสียง   
  งดออกเสียง      ๑   เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 รายการที่ 2  
     5.3.2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณสุสาน 
ต าบลเวียง หมู ่ที ่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมาณ 1,225,902. - บาท(หนึ ่งล้านสองแสนสองหมื ่น 
ห้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้บริหาร ได้ขอเสนอญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณสุสานต าบลเวียงหมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,225,902.-บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) ขอเชิญท่านผู้บริหาร
ชี้แจงรายละเอียดญัตติดังกล่าวครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าวขอเสนอญัตติโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ บริเวณสุสานต าบลเวียง หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 1,225,902.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน
สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน) ขอเสนอโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยหลักการและ
เหตุผลดังนี้ 

 หลักการ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 เหตุผล 
 เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ในฐานะเป็นองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจหน้าที่หลายประการทั้งด้านการบริการ
ประชาชน การแก้ไขปัญหาของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่นการ
แก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามพรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 
ที่แก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน  
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

มาตรา 51(4) คือการให้สุสานและฌาปนสถาน ในปัจจุบันมีจ านวน
ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในสุสานต าบลเวียง 3,194 คน 2,276 ครัวเรือน 
มีความต้องการ 

 อาคารอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
จึงขอตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 

 - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานต าบลเวียง 
หมู่ที่ 4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
1,225,902.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสอง
บาทถ้วน)ตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว(พ.ศ.2566 – 
2570) หน้า 172 ข้อ 175 ในการนี้ เทศบาลต าบลเวียงพร้าว
ด าเนินการโครงการเฉพาะ งานหลังคา เป็นจ านวนเงิน 781,204.-บาท 
(เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน)ในส่วนงานโครงสร้าง
วิศวกรรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงานโสสานกรรมเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว และ บริษัท ห้างร้าน เอกชน ฯลฯ เป็นจ านวนเงิน 
444,698.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบแปดบาทถว้น) 
โดยโอนลดงบประมาณจาก 
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและ
สิ่ งก่อสร้าง ตั้ งไว้  5,500,000. -บาท คงเหลืองบประมาณ 
ก่อนโอน 3,760,000.-บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 781,204.-บาท 
คงเหลืองบประมาณ 2,978,796.-บาท 
         เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหาร
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว จึงขอเสนอญัตติ ขอโอนงบประมาณตั้งจ่าย
รายการใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว ได้พิจารณาอนุมัตติ่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ ขอเชิญ
ครับหากไม่มีท่านใดสอบถามผมขอมติที่ประชุมญัตติขอโอน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสานต าบลเวียง      
หมู่ที่  4 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
781,204.- (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) 

ที่ประชุม - อนุมัติ            9   เสียง   
  ไม่อนุมัติ          -   เสียง   
  งดออกเสียง      ๑   เสียง  (ประธานสภาฯ) 

 5.4 เรื่องพิจารณาขอความเห็นชอบให้กู้ เงินเพ่ือด าเนินการตาม
โครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว โดยวิธีการกู้เงิน
จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล วงเงินงบประมาณ 



 

 
14,820,000 บาท(สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามท่ีผู้บริหาร ไดข้อเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือขอความ
เห็นชอบให้กู้เงิน เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว โดยวิธีการกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริม
กิจการเทศบาล วงเงินงบประมาณ 14,820,000 บาท(สิบสี่ล้านแปด
แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญ
ครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าวขอเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นเพ่ือขอความเห็นชอบให้กู้เงิน เพ่ือด าเนินการตามโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว  
หลักการ 

การพิจารณากู้เงินเพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุงระบบประปา
ในครั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขถึง
ฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 มาตรา 51 เทศบาลอาจด าเนินกิจการใด ๆ 
ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (1)ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปาประกอบ 
กับมาตรา 66 ได้บัญญัติไว้ว่าเทศบาลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(6) เงิน กู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
และการกู้เงินตาม  

 (6) เทศบาลจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสภาเทศบาลและ
ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วรวมทั้ง
พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 
๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ และระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลพ.ศ.2552 ข้อ 16 
(1) ให้เทศบาลกู้ไปด าเนินการตามอ านาจหน้าที่โดยช าระเงินต้นคืน
พร้อมดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี 
เหตุผล 
       จากสภาพข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับระบบการบริหารจัดการ
น้ าประปาของทางเทศบาลต าบลเวียงพร้าว นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 
จนถึงปัจจุบัน เกือบ 44 ปี โดยผู้ที่ใช้ประโยชน์จากน้ าประปา
ประกอบไปด้วยประชากร จ านวน 1,670 คน 1,197 ครัวเรือน
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ที่ว่าการอ าเภอพร้าว โรงพยาบาลพร้าว
โรงเรียนแจ่งกู่ เรือง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพร้าวสถานี
ต ารวจภูธรพร้าว ปศุสัตว์อ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอพร้าว  หน่วยงาน
เอกชน ได้ แก่  ร้ านค้ า  ธนาคารพาณิชย์  นอกจากนั้ นยั งม ี
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

ศาสนสถาน จ านวนหลายแห่ง จึงท าให้ปริมาณการใช้น้ าเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง จากการเพ่ิมขึ้นของประชากรและการขยายตัว 
ของภาคเศรษฐกิจ ประกอบกับระบบท่อประปามีการช ารุดเสียหาย
บ่อยครั้ง เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้มีการซ่อมบ ารุงอย่างต่อเนื่อง 
และในระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาน้ าเริ่มขุ่นและมีตะกอนจ านวนมาก 
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยวิธีการ 
ล้างท่อ และเปลี่ยนท่อบางช่วงแต่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เนื่องจากท่อประปามีขนาดเล็ก และเป็นท่อ
ระบบเดิม  Polyvinyl Chloride  (PVC) มีการแตกหักและเสียหาย
เป็นจ านวนมาก 

         เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการน้ าประปา 
ของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความ
คุ้มค่าและมีความยั่งยืน จึงได้พิจารณาจัดท าโครงการ เพ่ือปรับปรุง
ระบบท่อส่งประปาเป็นระบบ HDPE หรือ PE Polyethylene 
ซึ่งท่อพลาสติกดังกล่าว มีความหนาแน่นสูงมีความแข็งแรงทนทาน
ต่อการกระแทก มีความสามารถทนต่อกรดและการกัดกร่อน 
ของสารเคมี น้ าหนักเบา ทนต่อแสงยูวี ซึ่งเทศบาลต าบลเวียงพร้าว
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดท าโครงการปรับปรุงระบบท่อประปา 
เป็นการลงทุนในระยะยาว 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

โดยวิธีการกู้ เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล 
ทั้งนี้หากใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่ งมีข้อจ ากัดในการ
บริหารงานตามอ านาจหน้าที่ รวมทั้งหากใช้เงินสะสมหลังจาก 
หักค่าใช้จ่ายตามกฎหมายแล้ว ไม่ เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาในครั้งนี้ ส าหรับระยะเวลาการกู้
เงินนั้น เทศบาลต าบลเวียงพร้าว มีศักยภาพในการช าระเงิน 
ในแต่ละปจีนสิ้นสุดงวดสุดท้าย 
        เพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการด าเนินการจัดบริการสาธารณะในพ้ืนที่ตามหลักการ
ข้ า งต้น  จึ งขอเสนอญัตติ เ พ่ือขอขอความเห็นชอบให้กู้ เ งิ น 
จากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือด าเนินโครงการ
ปรับปรุงระบบประปาภายในเขตเทศบาลต าบลเวียงพร้าว วงเงิน
งบประมาณ 14,820,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ระยะเวลาช าระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 
10 ปี 

1. วงเงินกู้ของโครงการ ปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาภายในเขต
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว จ านวน 14,820,000.- บาท (สิบสี่ล้าน



 

 
แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

แผนการช าระเงินกู้จากผลตอบแทนของโครงการ ดังนี้ 
แผนการช าระเงินกู้ รวมดอกเบี้ย(ช าระหนี้ 10 ปี) 

ปี      เงินต้น      ดอกเบี้ย 2%   รวมช าระต่อปี      เงินต้นคงเหลือ 
1     1,482,000.-       296,400.-        1,778,400.-              13,338,000.- 
2     1,482,000.-       266,760.-        1,748,760.-              11,856,000.- 
3     1,482,000.-       237,120.-        1,719,120.-              10,374,000.- 
4     1,482,000.-       207,480.-        1,689,480.-              8,892,000.- 
5     1,482,000.-       177,840.-        1,659,840.-              7,410,000.- 
6     1,482,000.-       148,200.-        1,630,200.-              5,928,000.- 
7     1,482,000.-       118,560.-        1,600,560.-              4,446,000.- 
8     1,482,000.-         88,920.-        1,570,920.-              2,964,000.- 
9     1,482,000.-         59,280.-        1,541,280.-              1,482,000.- 
10   1,482,000.-         29,640.-        1,511,640.-                      - 
รวม 14,820,000.-    1,630,200.-     16,450,200.-                      - 

รายได้ย้อนหลัง 3 ปี ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งให้ที่ประชุม 
ปีงบประมาณ 2565   55,538,617.35 บาท 
ปีงบประมาณ 2564   55,681,090.73 บาท 
ปีงบประมาณ 2563   52,058,812.22 บาท 

 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 66 ได้บัญญัติไว้ว่า เทศบาล
อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ (6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม 
องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ประกอบกับหนังสือส านักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3 ลง
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 

 เรื่อง ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล ตามรายละเอียดตามนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถามหรือไม่ครับ 
เชิญครับ 

นายบุญเล็ง สมศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว
ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือขอขอความเห็นชอบ 
ให้กู้เงิน เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าว โดยวิธีการกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาล วงเงินงบประมาณ 14,820,000 บาท(สิบสี่ล้านแปดแสน 
สองหมื่นบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปีระยะเวลาช าระหนี้
เงินกู้ไม่เกิน 10 ปี การเสนอญัตติดังกล่าวอยู่ในหลักเกณฑ์มีเอกสาร
ประกอบที่ครบถ้วน เพ่ือที่สภาได้ร่วมกันพิจารณา ด้วยสถานการณ์ 
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นายบุญเล็ง สมศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ของเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลเวียงพร้าว โดยสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
มีความเจริญรุดหน้าในหลายๆด้าน การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
การมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาทั้งในด้านการ
คมนาคมและระบบของสาธารณูปโภค และอาคารบ้านเช่าที่มีเพ่ิม
มากขึ้นรวมไปถึงการเพ่ิมจ านวนของประชากรที่มีการเพ่ิมจ านวน
มากขึ้นเช่นกัน เมื่อมีการเพิ่มจ านวนของประชากรก็ย่อมมีปัญหาด้าน
สาธารณูปโภคในด้านต่าง ๆ ตามมาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะระบบ
บริการน้ าปะปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าวเอง ก็ย่อมต้องมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในการรองรับและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในทุกสถานการณ์ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี ในนาม
ของตัวแทนของประชาชน และเป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียง
พร้าว กระผมขอสนับสนุนญัตติที่ท่านนายกได้เสนอต่อที่ประชุมครับ 
เพราะเป็นการปรับปรุงสาธารณูปโภคให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ได้อย่างแท้จริงครับ ขอบคุณครับ   

นายสุรเดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุรเดช หน่อค าสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว กระผมขอสนับสนุนญัตติ เพ่ือขอความเห็นชอบ 
ให้กู้เงิน เพ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว โดยวิธีการกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการ
เทศบาลครับ ปัญหาส่วนใหญ่ที่ประชาชนต้องการให้ได้รับการแก้ไข
คือปัญหาของน้ าในการอุปโภคบริโภคครับเป็นปัจจัยส าคัญของการ
ด า ร งชี วิ ต  นั บ ได้ ว่ า เ ป็ นปั จจั ยที่  5  เลยก็ ว่ า ได้ ต ามที่ ท่ า น
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติดังกล่าว ซึ่งเป็นการดีที่ถึงเวลาแล้วที่จะ
มีการปรับปรุงพัฒนาของระบบประปาของเทศบาลต าบลเวียงพร้าว
ให้ดียิ่งขึ้น กระผมเห็นด้วยกับการปรับปรุงระบบประปาที่เล็งเห็นถึง
การพัฒนาดังกล่าว และการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ดียิ่งครับ 
กระผมขอสนับสนุนการเสนอญัตติดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

นายณรงค์ เขื่อนค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ กระผมนายณรงค์ เขื่อนค า สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว กระผมขอสนับสนุนญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีต าบล
เวียงพร้าวได้เสนอญัตติครับ เนื่องจากระบบประปาเดิมเองยังไม่เคย
ได้รับการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประปาเลย เป็นการ
แก้ไขซ่อมแซมเพ่ือให้ใช้งานได้ดังเดิมเท่านั้นแต่ก็เป็นปัญหาที่ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนอยู่เสมอครับเห็นควรอย่างยิ่งในการปรับปรุงระบบ
ประปาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ให้ดียิ่งขึ้นครับ กระผมขอสนับสนุน
ญัตติดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ มีสมาชิกท่านใดมีข้อสอบถาม หรือมีความคิดเห็นเป็นประการใด 



 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ เชิญครับ หากไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อสอบถามแล้ว  
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

กระผมขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ชี้แจงเพ่ิมเติม
เชิญครับ 

นายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมขอชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับญัตติการกู้เงินในครั้งนี้พอสังเขปครับ ตามญัตติการกู้
เงินการใช้เงินสะสมไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงต้องมีการกู้เงิน 
เอกสารแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ ได้ 
ตามรายงานการเงิน ที่งานการเงินและบัญชีกองคลังได้ค านวณ และได้
จัดท าเป็นข้อมูลที่ทุกท่านได้รับไปนั้น เป็นแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงิน
สะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 รายละเอียด
ดังนี้ครับ  

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                                   50,769,458.48 
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 *                           623,833.79  
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565            23,361,180.99       23,985,014.78 
บวก เงินกู้ระยะยาว                                                                                               -             .          
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565          26,784,443.70 

 หัก รายการกันเงนิและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิที่ไม่ได้กอ่หนี้ผกูพนัแล้ว แต่ยังไม่ได้ 
         แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สนิ**                       6,175,718.08   
เงินสะสมทีอ่นมุัติแลว้ ทั้งที่ไม่ได้กอ่หนี้ผกูพนั และทีก่่อหนี้ผูกพนัแลว้ แต่ยังไม่ได้ 
        บันทกึบัญชเีป็นหนี้สนิ                                  1,893,592.00   
รายการที่มขี้อผกูพันตามสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน                   -                  8,069,310.08 
คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 
                                                                                          18,715,133.62 (1) 
หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเวน้บัญชี ดังนี้ 

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ – ระยะสั้น 
2. รายได้รอการรับรู้ – ระยะสั้น 
3. รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว 
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ เฉพาะแหล่งเงนิงบประมาณบันทกึบัญชี

เป็นหนี้สนิ หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สนิ เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจา่ย เป็นต้น (1)และ
(2)หมายถึง เงินสะสม ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2565 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565  
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565        18,715,133.62 (2) 
หัก ส ารองตามระเบียบฯ                                                                          10,422,184.47 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ   8,292,948.15 
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน                                     - 
     ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ                                          -             .                – 
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว     185,008.00   
      รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                    -                 185,008.00 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้                                       8,477,957.15 

จึงขอรายงานยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 



 

 
เผื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตกู้เงินต่อไป 
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นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอบคุณเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด
เพ่ิมเติมดังกล่าวครับ มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้อซักถาม 
เพ่ืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

หากไม่มีกระผมจะขอมติตามญัตติพิจารณาขอความเห็นชอบให้กู้เงิน
เ พ่ือด าเนินการตามโครงการปรับปรุงระบบประปาเทศบาล 
ต าบลเวียงพร้าว โดยวิธีการกู้เงินจากส านักงานเงินทุนส่งเสริม 
กิจการ เทศบาล  วง เ งินงบประมาณ 14,820 ,000 บาท 
(สิบสี่ล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)กระผมขอมติด้วยครับ 
เชิญครับ 

ที่ประชุม - อนุญาต            10   เสียง   
  ไม่อนุญาต         -    เสียง   
  งดออกเสียง        -   เสียง   

 5.5 เรื่อง พิจารณาญัตติขออนุมัติจ่ ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.2566 (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว)  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ผู้บริหาร ได้ขอเสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบล 
เวียงพร้าว) เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน 
ในพ้ืนที่ จ านวน 1 โครงการดังนี้ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปา 
บ้านป่าจี้หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขนาด 
ศก. 3 นิ้ว ความยาว 2,200 เมตร งบประมาณ 444,000.- บาท (สี่แสน
สี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)ขอเชิญผู้บริหารชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ 

นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนคร ปัญญาทิพย์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ขอเสนอญัตติ อนุมัติจ่ายขาด 
เงินสะสม (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว) 
หลักการ 
         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ.2561 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเงินสะสมได้ โดย
ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 1.) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและ
สังคมหรือกิจการที่ เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง 
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

(1) เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามท่ี
กฎหมายก าหนด 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ลงประเภทตามระเบียบแล้ว 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสาม
เดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือ
เป็นค่าใช่จ่ายในการบริหารงานและกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น 
(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี
ถัดไป หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
สะสมนั้นเป็นอันพับไป 
         ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสมขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติจ่ายเงินสะสม (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว) 
โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
เสถียรภาพในระยะยาว 

 เหตุผล 
        การจัดให้มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค เป็นความจ าเป็น
พ้ืนฐานที่มีความส าคัญมาก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุ ท ธศาสตร์ ที่  2  กา รสร้ า งคว ามสามารถ ในการแข่ ง ขั น ,                 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ประเด็นที่ 6 การจัดการสาธารณภัย 
การสร้างความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,นโยบายการพัฒนาเทศบาลข้อ 4 
นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สินของประชาชน เทศบาลต าบลเวียงพร้าว มีระบบประปาที่
อยู่ในการดูแลรับผิดชอบ จ านวน 7 แห่ง มีพ้ืนที่ให้บริการครอบคลุม 
11 หมู่บ้าน มีผู้ใช้น้ าทั้งหมด 2,328 ครัวเรือน และการประปา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ใช้น้ า  ประปาอยู่
บ่อยครั้ง คือน้ าไหลไม่แรง น้ าไหลอ่อนในบางช่วงเวลาที่มีผู้ใช้น้ า
จ านวนมาก ประปาบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 มีผู้ใช้น้ า 220 ครัวเรือน เป็น
อีกหมู่บ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาดังกล่าวซึ่งการประปาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว ได้ส่งช่างประปาเข้าตรวจสอบพบว่าท่อเมนส่งน้ าภายใน
หมู่บ้านมีขนาด 2 นิ้ว 

 เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
จ านวน 1 โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 
ต.ทุ่งหลวง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ขนาด ศก.3 นิ้ว ความยาว 2,200 
เมตร บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต าบลเวียง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชยีงใหม่ 
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นายนคร ปัญญาทิพย์  
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

วงเงินงบประมาณ 444,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ตามแบบแปลนเทศบาล 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบฯ ผู้บริหารเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวจึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม        
(งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว)ต่อสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวได้พิจารณาอนุมัติ ต่อไปครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ ท่านใดมีข้อสงสัยจะสอบถาม หรืออภิปราย
เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ เชิญครับ 

นายสุรเดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายสุร เดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมได้รับแจ้งจากประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาของน้ าอุปโภค บริโภค อยู่บ่อยครั้ง 
ซึ่งได้มีการแก้ไขปัญหาอยู่ เสมอ และประชาชนเองได้รับความ
เดือดร้อนกับปัญหาของน้ าประปามาโดยตลอด แต่เทศบาลต าบล
เวียงพร้าว เอง ก็ ได้ เข้ าแก้ ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ ได้ รับ 
ความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งคณะผู้บริหาร น าทีมโดย 
ท่านนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของปัญหาดังกล่าว กระผมในฐานะของตัวแทนของประชาชน 
ต้องขอขอบคุณครับ กระผมขอสนับสนุนญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรี
ได้เสนอญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว) 
เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
จ านวน 1 โครงการดังนี้ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาบ้านป่าจี้ 
หมู่ที่ 2 ต าบลทุ่งหลวง อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขนาด ศก. 3 
นิ้ว ความยาว 2,200 เมตร งบประมาณ 444,000. - บาท           
(สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผมขอสนับสนุนครับ ขอบคุณครับ 

นางอารีย์ สุนะ  
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางอารีย์ สุนะ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว ตามที่ประชาชนบ้านป่าจี้ได้รับความเดือดร้อนจาก
ปัญหาของน้ าอุปโภค บริโภค และปัญหามาจากระบบท่อประปาที่มี
ขนาดไม่เหมาะสมกับการแจกจ่ายน้ าประปา ซึ่งประชาชนเองได้รับ
ผลกระทบจากการใช้น้ าดังกล่าวที่ส่งผลให้การส่งน้ าไปให้ประชาชน
ส าหรับการอุปโภค บริโภค ที่ไม่เพียงพอและมีปริมาณที่น้อย ดิฉันขอ
สนับสนุนญัตติดังกล่าวค่ะเนื่องจากคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญดังกล่าวที่ประชาชนต้องการได้รับการแก้ไข ขอบคุณ
แทนประชาชนทุกคนด้วยค่ะ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ต้องการอภิปรายเพ่ิมเติม 



 

 
ประธานสภาเทศบาลฯ อีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
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นายแสวง จันทวงค์  
เลขานุการสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลคณะผู้บริหาร
และผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ  กระผมนายแสวง จันทวงค์ 
เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ขออนุญาตรายงานเพ่ิมเติม
การจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ครับ ขออนุญาตน าเรียนเกี่ยวกับเงิน
สะสมตามแบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่งานการเงินและบัญชี
กองคลังได้ค านวนและจัดท าเป็นแบบรายงานสามารถน าไปใช้ได้ตาม
รายงานการเงินดังนี้ครับ 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงนิสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
การประปาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
ยอดเงินสด เงนิฝากธนาคาร และเงนิฝากกระทรวงการคลัง                          5,284,794.14 
หัก หนี้สนิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 *                       76,479.07              
เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565             2,010.42            78,489.49   
บวก เงนิกูร้ะยะยาว                                                                                    -        . 
คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคาร ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2565         5,206,304.65 
หัก รายการกันเงนิและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิที่ไม่ได้กอ่หนี้ผกูพนัและทีก่่อหนี้ผกูพนัแลว้      - 
     แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีหนี้สนิ** 
    เงนิสะสมทีอ่นุมตัิแล้ว ทั้งที่ไม่ได้กอ่หนี้ผกูพัน และที่กอ่หนี้ผกูพันแล้ว แต่ยังไม่ได้           - 
     บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน 
รายการที่มขี้อผกูพันตามสัญญาจะซือ้จะขายที่ดิน                     -                             -       . 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565   
                                                                                             5,206,304.65 
หมายเหตุ : *ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเวน้บัญชี ดังนี้ 

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ – ระยะสั้น 
2. รายได้รอการรับรู้ – ระยะสั้น 
3. รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว 
**รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงนิ เฉพาะแหล่งเงนิงบประมาณ 
บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สนิ เชน่ การตั้งหนี้ การตั้งค่าใชจ้่าย
ค้างจ่าย เป็นตน้ 
(1) และ (2) หมายถึง เงนิสะสม ณ วนัที ่ 31 ตุลาคม 2565  

 แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงนิสะสมที่สมารถน าไปใช้ได้ตามรายงานการเงนิ (ระหว่างปี) 
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารทีน่ าไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565    5,206,304.65(2) 
หัก ส ารองตามระเบียบฯ                                                                       250,000.00 
คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคารที่น าไปใช้ได้หลังหักส ารองตามระเบียบ 4,956,304.65 
หัก เงนิสะสมที่ได้รับอนุมัตแิล้วในปีปัจจุบัน                                      -                    - 
     ถอนคนืเงนิรายรับข้ามปีงบประมาณ                                         -                    - 
บวก เงนิสะสมทีเ่หลือจากการอนุมตัิหลังจากกอ่หนี้ผกูพันแล้ว                - 
      รับคืนเงนิรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม                     -                    -
คงเหลือเงนิสะสมตามบัญชเีงินฝากธนาคารที่น าไปใช้                                  4,956,304.65 

นายบุญเกิด รัตนัง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

จึงขอรายงานยอดเงินสะสมงบเฉพาะการประปา ที่สามารถน าไปใช้
ได้ตามรายงานการเงิน เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติต่อไป เรียน
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมบุญเกิด รัตนัง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมขอสนับสนุนญัตติดังกล่าวครับ
เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาของน้ าประปา 
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นายบุญเกิด รัตนัง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

ส าหรับอุปโภค บริโภค ซึ่งได้รับการแจ้งจากประชาชนบ่อยครั้ง     
เป็นเรื่องที่ส าคัญที่ควรได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวครับ ขอบคุณ
ทางคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความส าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวครับ กระผมขอสนับสนุนครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ได้เสนอและ
สนับสนุนญัตติดังกล่าว ทราบว่าทุกท่านได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และเห็นแล้วว่าการเสนอญัตติ
ดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้จริง มีสมาชิกท่านใด
จะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ท่านใดจะอภิปราย 
หรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม กระผมขอมติที่ประชุมขออนุมัติ 
จ่ายขาดเงินสะสม (งบเฉพาะการประปา เทศบาลต าบลเวียงพร้าว) 
โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งหลวงอ.พร้าว 
จ.เชียงใหม่ ขนาด ศก.3 นิ้ว ความยาว 2,200 เมตรบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 2 
ต าบลเวียง อ าเภอพร้ าว จั งหวัดเชียงใหม่  วงเงินงบประมาณ 
444,000.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)เชิญครับ 

ที่ประชุม - อนุมัติ              9   เสียง   
  ไม่อนุมัติ           -    เสียง   
  งดออกเสียง        ๑   เสียง  (ประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวท่านใดมีเรื่องจะเสนอต่อที่
ประชุม เชิญครับ 

นายจันทร์ทา สังข์ศิริ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางจันทร์ทา สังข์ศิริ 

 สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตามที่คณะผู้บริหารได้มีการ
ปรับปรุงทางด้านสาธารณูปโภคของประชาชน พร้อมทั้งด าเนินการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน อยากขอหารือในเรื่องของไฟฟ้า 
ให้แสงสว่างของประชาชนด้วยค่ะ เนื่องจากประชาชนยังขาดในเรื่อง
ของไฟฟ้าให้แสงสว่ างที่ ไม่ เ พียงพอ ที่ ก าลั งประสบปัญหานี้ 
จ านวน 3 จุด อยากหารือกับทางคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว ในการช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
ด้วยค่ะ 

  จุดที่  1 บริเวณบ้านนายอินทร สุขคิว 
 จุดที่  2 บริเวณบ้านนางลดา  ชุมภู 
 จุดที่  3 บริเวณบ้านนางกัลยามาล ศิริกุล  
อยากหารือเ พ่ือช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนด้วยค่ะ 
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นายบุญเกิด รัตนัง 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญเกิด รัตนัง สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว เขต 2 กระผมขอน าเรียนให้กับท่านคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว บริเวณบ้านทุ่งหลวงมี
จ านวน 2 จุด ที่ยังขาดไฟฟ้าให้แสงสว่างได้แก่ 

 จุดที่ 1 บ้านนางแนน ราชวิช 
จุดที่ 2 บ้านนายวินัย เครือวัง  

บริเวณดังกล่าวมีแสงสว่างไม่เพียงพอ เพ่ือความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาครับ 

นางอารีย์ สุนะ 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางอารีย์ สุนะ สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าว ขอติดตามการถมดินของนายณรงค์ ทิพย์ทามูล 
และนายเฉลิม ใจค า หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งหลวง กรณีที่ได้บริจาคที่ดิน 
ในการท าสาธารณประโยชน์แล้ว อยากทราบว่าเมื่อไหร่ทางเทศบาล
จะเข้าไปถมดินบริเวณดังกล่าวจึงเรียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ  

นายสุรเดช หน่อค า 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับกระผมนายสุรเดช หน่อค า สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมขอน าเรียนให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวครับ เนื่องจากได้หารือกันใน
เรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่าง กระผมจึงขอเรียนหารือในเรื่องของไฟฟ้า
ให้แสงสว่างของบริเวณถนนโดยรอบของตลาดสดเวียงพร้าวครับ     
อันเนื่องมาจากประชาชนที่สัญจรในช่วงเวลา 03.00-04.00น. 
มีผู้ใช้เส้นทางบริเวณตลาดสดที่ค่อนข้างคับคั่ง ทั้งพ่อค้า แม่ค้า และ
ประชาชนที่จับจ่ายในช่วงเวลาดังกล่าว กระผมได้พบว่าแสงสว่าง
บริเวณตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนครับ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนบริเวณดังกล่าว พร้อมกันนี้
พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่ใช้เส้นทางอาจมีความเสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินครับ จึงขอน าเรียนเพ่ือหารือในการช่วยแก้ไขปัญหาพร้อม
กับป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวครับ ขอบคุณครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร  
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมทุกท่ านค่ะ  ดิ ฉันนางพรพิมล สิ ริ เ จริญพร             
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว ตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเวียงพร้าวได้หารือและน าเสนอในส่วนของประปา เพ่ือช่วย
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก็จะได้รับการแก้ไข พร้อมกับปรับปรุง
ประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไปค่ะ ส่วนใน
เรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ ตามที่ท่านจันทร์ทา สังข์ศิริ 



 

 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้แจ้งเรื่องของไฟฟ้าให้แสงสว่างไม่เพียงพอ 
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นางพรพิมล สิริเจริญพร  
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

จ านวน 3 จุด ท่านบุญเกิด รัตนัง สมาชิกสภาเทศบาลฯ จ านวน 2 
จุด และท่านสุรเดช หน่อค า สมาชิกสภาเทศบาลฯ บริเวณโดยรอบ
ตลาดสดเทศเวียงพร้าวคณะผู้บริหารจะขอหารือกับทางท่าน
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว เพ่ือหารือแนวทางในการช่วยกัน
แก้ไขปัญหาในด้านไฟฟ้าให้แสงสว่างต่อไปค่ะ ส่วนในเรื่องของการ
ถมดินนั้นจะด าเนินการติดตามในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ 

นายบุญเล็ง สมศรี 
สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายบุญเล็ง สมศรี สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเวียงพร้าว กระผมขออนุญาตสอบถามในเรื่องของ 
แอปพลิเคชั่นไลน์ เวียงพร้าวสมาร์ทแอป ครับ ตามที่ได้มีการทดสอบ
และใช้งานอย่างเป็นทางการ กระผมได้แจ้งการตัดต้นไม้ผ่าน
แอปพลิเคชั่นไลน์ดังกล่าว และได้พบว่ายังไม่มีการตอบรับการแจ้ง
เตือนใดๆตอบกลับมา ไม่ทราบว่าติดปัญหาขัดข้องในด้านใดหรือไม่
ซ่ึงที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องใหม่ส าหรับเทศบาลต าบลเวียงพร้าว
ในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลก็พยายามศึกษาท าความเข้าใจ ก็ได้
แจ้งเรื่องการตัดต้นไม้ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์เวียงพร้าวสมาร์ทแอป 
มาทางผู้รับผิดชอบก็ได้อ่านแล้วตอบในแอปพลิเคชั่นไลน์เวียงพร้าว
สมาร์ทแอปรับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการ บัดนี้ระยะเวลา
ล่วงเลยมานานแล้ว ไม่เห็นหน่วยงานได้ออกไปด าเนินการจนกระทั้ง
ชาวบ้านที่ร้องขอมาจ้างคนไปด าเนินการเสร็จแล้ว ไม่ทราบว่า
เทศบาลต าบลเวียงพร้าวติดขัดปัญหาใด ผมขอค าตอบครับ 

นางพรพิมล สิริเจริญพร 
รองนายกเทศมนตรีต าบลเวียงพร้าว 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ
ผู้ เ ข้ าร่ วมประชุมทุกท่ านค่ะ  ดิ ฉันนางพรพิมล สิ ริ เ จริญพร             
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ตามที่เทศบาลได้มีการ
เปิดใช้งานของแอปพลิเคชั่นไลน์ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน 
ต้องกราบขออภัยในด้านการตอบสนองของข้อมูล หรือเกิด
ข้อผิดพลาดของการใช้งานแอปฟลิเคชั่นดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 ซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลต าบลเวียงพร้าว อยู่ในช่วงระยะเวลาของการ
ปรับปรุงระบบของแอปฟลิเคชั่น เพ่ือให้ตอบรับต่อการท างาน 
ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ได้น าเรียนข้อขัดข้องเพ่ือชี้แจงให้กับทางท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ได้รับทราบค่ะ 

นายทศพล อะทาโส 
รองปลัดเทศบาลฯ 

เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ 
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายทศพล อะทาโส รองปลัด
เทศบาลาต าบลเวียงพร้าว กระผมขออนุญาตน าเรียนท่านสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าวทุกท่านครับเนื่องจากแอปพลิเคชั่นไลน์ 
ของเวียงพร้าวสมาร์ทแอปนั้น 
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นายทศพล อะทาโส 
รองปลัดเทศบาลฯ 

ได้มีการเปิดให้บริการ และมีผู้ ใช้บริการในการแจ้งปัญหาของ
ทางด้านของระบบไฟฟ้าและประปา เป็นจ านวนมาก จึงขออภัยท่าน
สมาชิกสภาเทศบาล ท่านบุญเล็ง สมศรี สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
เวียงพร้าว จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะนี้ทางเทศบาลฯ 
ก าลังปรับปรุงระบบการใช้งานให้เกิดความเสถียรของระบบครับ 
จึงอาจเกิดข้อผิดพลาดในบางประการ และระบบงานของ AI ระบบ
ตอบรับอัตโนมัติไม่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน เทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
ขอรับฟังความคิดเห็นของท่าน เพ่ือน าไปปรับปรุงระบบให้เกิดความ
เสถียรมากข้ึนครับ ขอบคุณครับ 

นายพัฒนา  คงฆะรัตน์ 
ประธานสภาเทศบาลฯ 

ขอบคุณท่านรองปลัดเทศบาลต าบลเวียงพร้าว ที่ได้ชี้แจงและรับฟัง
ความคิดเห็นครับ การปรับปรุงเทคโนโลยีเพ่ือให้ทันสมัย ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชน ก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเป็นเรื่องปกติ แต่
ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่าง
มากครับ สมาชิกท่านใดว่ามีข้อซักถาม ข้อเสนอแนะและหารือ อ่ืนๆ 
หรือไม่ครับ หากไม่มีขอปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 ครับ 

             ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว กล่าวปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่  1  
ประจ าปี ๒๕65  เลิกประชุมเวลา 11.50 น. 
 

 
 

      
     (ลงชื่อ)                                              เลขานกุารสภาเทศบาลต าบลเวยีงพร้าว 

                                          (นายแสวง จันทวงค์)                ผู้จดบันทึกการประชุม 
หัวหน้าส านักปลัด 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 - ให้แก้ไขค าผิดและเพ่ิมเติมค าที่ตกหล่นไปเป็นบางส่วน และให้จัดท าส าเนาให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบล  
เวียงพร้าว ได้รับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งต่อไป 
 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

(ลงชื่อ).................................................................... 
(นายบุญเล็ง สมศรี) 

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ).................................................................... 

(นายกฤษดา พรมพิงค์) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นางอารีย์ สุนะ) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นายณรงค์ เขื่อนค า) 
กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
(ลงชื่อ)................................................................... 

(นายสุรเดช หน่อค า) 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                     (ลงชื่อ)................................................................... ผู้รับรองการประชุม  

(นายพัฒนา คงฆะรัตน์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเวียงพร้าว                                 


